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ชื่อวิทยานิพนธ์           การศึกษาวเิคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญนี ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดนี ของชยัค                  
                              ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์ 
ผู้เขียน                     นายอาแว  แมะอูมา 
สาขาวิชา                  อิสลามศึกษา 
ปีการศึกษา                2560 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาชีวประวัติ ของชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น  
มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์ (ต่วนมีนาล)  ศึกษาหนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน และศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึก
และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักการทางประวัติศาสตร์ หลักการอุลูมุล กุรอาน หลักการ       
อุลูมุลฮะดีษ หลักการอุศูลลุดดีน และหลักการตัรญีฮ ผลการวิจัยพบว่า 

1) ชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น .มุฮัมมัด  อัลฟะฏอนีย์ มีชื่อเต็มว่า ..ชัยคฺ ซัยนฺ         
อัลอาบิดีน เบ็น.มุฮัมมัด.เบ็น.มุฮัมมัดดะฮฺฮาน เบ็น ชัยคฺ วันชัมสุดดีน เบ็น ชัยคฺ ญะอฺฟัร อัลฟะฏอนีย์ 
ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม ต่วนมีนาล  ท่านเกิด ณ หมู่บ้านกรือเซะและเสียชีวิต ณ นค รมักกะฮ์ตามทัศนะ
ของต่วนฆูรู ฮัจญียูสุฟ อัลบันดารีย์ที่เป็นเหลนของท่าน  ต่วนมีนาลเป็นหนึ่งในบรรดาอุละมาอ์ปัตตานี
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญวิทยาการอิสลาม มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้และแต่ง
หนังสือด้าน ฮะดีษ อะกีดะฮ์ ฟิกฮฺ ตะเศาะวุฟและสาธารณะสุข  ซึ่งเป็นหนังสือที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาสังคมมุสลิมในท้องถิ่นและสังคมมลายูมุสลิม 

2) หนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีนโดยชัยคฺต่วนมีนาล เป็นหนังสือ
งานแปลและอธิบายเชิงพรรณนาต่อมะตันหนังสืออุมมุ อัลบะรอฮีน  มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ค าน า 
เนื้อหา และบทส่งท้าย เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเก่ียวกับวิชาอะกีดะฮ์หรือหลักการศรัทธาเป็นหลัก 
สามารถแยกออกเป็น 4 ส่วนคือ แนะน าวิชาอุศูลุดดีน เป็นความน าเกี่ยวกับความรู้ที่สัมพันธ์กับ    
อะกีดะฮ์ อธิบายอะกีดะฮ์ และผลสัมฤทธิ์ของการยึดมั่นตามอะกีดะฮ์ของผู้ประสบความส าเร็จ เป็น
หนังสือที่ยึดหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ อัลอิจญ์มาอฺและหลักการตัรญีฮ  

3) เนื้อหาหนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีนเน้นการอธิบายอะกีดะฮ์ เช่น อะกีดะฮ์อีมาน
โดยอธิบายรุก่นอีมาน 6 ประการ การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ศรัทธาต่อบรรดาเราะสูลของพระองค์  
ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮ์ของพระองค์  ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์  ศรัทธาต่อวัน      
อาคิเราะฮ์ และศรัทธาต่อสิ่งฆออิบต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดไว้ให้ศรัทธา  ก าหนดให้ผู้ปกครองอบรมสั่งสอน
บุตรให้รู้จักอัลลอฮ์อย่างหนักแน่น  ให้ปฏิบัติตามแนวทางของสะลัฟในการยึดมั่นทั้งอะกีดะฮ์เตาฮีด
และอะกีดะฮ์อีมานจะด้วยการพูดหรือการปฏิบัติ  อะกีดะฮ์จะสมบูรณ์ได้เมื่อห่างไกลจากบิดอะฮ์ที่ถูก
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ต าหนิและยอมรับอย่างแนวแน่ต่อแนวปฏิบัติตามแนวทางอะฮฺลิสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์โดยยึด       
อัลกุรอาน อัลฮะดีษ และอิจมาอฺของบรรดาอุละมาอ์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
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ABSTRACT 

 
This research aims are : to study Sheikh Zain al-Ābidīn Bin Muhammad     

al-Fataniy’s biography (Tuan Mināl)  , to study the Kitāb Aqīdah al-Najīn fi ilm Usūl al-dīn  

,and to analyze the content of the Kitāb Aqīdah al-Najīn fi ilm Usūl al-Dīn. The study was 

collected data by records and interviews, the information was analyzed by using historical 

approach, Ulumul Quran principle, Ulumul Hadīth principle, Usuluddīn principle, and Tarjīh 

principle. The result of the research found that: 

 1)  The full name of Sheikh Zain al-Ābidīn Bin Muhammad al-Fataniy is 

Sheikh Zain al-Ābidīn Bin Muhammad Bin Muhammaddahhan Bin Sheikh Ja’far al-Fataniy, 

known as Tuan Mināl. He was born in Krue-Seh village and passed away in Makkah, from 

Tuan Guru Haji Yūsuf al-Bandariy’s point of view, which is his great-grandchild. Tuan Mināl 

is one of Ulamā‘ in Pattani which has knowledge, expert in Islamic principle. He has height 

capability and skillfully in distribution of knowledge and wrote the books of Hadith, Aqidah, 

Fiqh, Tasauwuf and Public health that being significant book sources for local Muslim and 

Malay social development 

2)  The Kitāb Aqīdah al-Najīn fi ilm Usūl al-Dīn, written by Tuan Mināl, was 

a translation and descriptive book from Matan Ummul Barahin book, that consists preface, 

content and postscript. Its content was mainly about Aqīdah and Articles of Faith. And it can 

be separated into 4 parts; introduction to Usuluddin, knowledge connected with Aqīdah, 

Description Aqīdah and achievement of having faith in Aqīdah of successful people. The 

book adhered to al-Qurān, al-Hadīth, al-Ijmā‘ and Tarjīh principle. 

3)  The content of the Kitāb Aqīdah al-Najīn emphasized in describing 

Aqīdah. For example,AqīdahImān by describing Six Articles of Faith, belief in Allāh, belief 

in the angles, belief in the prophets, belief in revelations of Allāh, belief in the last day of 

judgment and the hereafter, and belief in predestination. It is defined to believe, for parents to 

educate their children to know Allāh, to follow Salaf’s path in holding firm both 

AqīdahTauhīd and AqīdahImaan (speaking or practice). Aqīdah will be perfect when being 
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far from Bid’ah and accept firm in Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah regulation that abides by    

al-Qurān, al-Hadīth and Ijmā‘ of virtue and morality Ulamā’. 
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 للشيخ زين العابدين   لكتاب عقيدة الناجين في علم أصوؿ الدِّين دراسة تحليليةموضوع البحث    
                      بن لزمد الفطاني       

السيد عاكي  ميأكماالباحث               
   الدراسات الإسلاميةالتخصص         
  2017 العام الجامعي     

 مستخلص البحث
 

تواف )اتية للشيخ زين العابدين بن لزمد الفطاني ذ السيرة اؿيهدؼ هذا البحث لدراسة
كتم جمع الدعلومات تحليل لزتوياته ،  ك كتاب عقيدة الناجين في علم أصوؿ الدِّينكدراسة (ميناؿ

 بقواعد علمية أساسية تشمل قواعد الدعلومات، كاستمارات الدقابلة، كتحليل  باستخداـ البطاقة الدسجلة
كالنتائج التي توصل إليها الباحث . التاريخ كعلوـ القرآف، كعلوـ الحديث، كأصوؿ الدين، كعلوـ الترجيح 

 :   تأتي كما يلي 

الاسم الكامل للشيخ زين العابدين بن لزمد الفطاني هو الشيخ زين العابدين بن (  2
لزمد بن لزمد دهاف بن الشيخ كاف شمس الدين بن الشيخ جعفر الفطاني، بػَيْدَ أنَّه معركؼٌ بلقبه تواف 
ميناؿ، حيث كُلِدَ في قرية كريسيك، كقد توفي في مكة الدكرمة، كفقًا لآراء الشيخ حاج يوسف البنداري 

ريته، كالشيخ تواف ميناؿ أحد العلماء من أبناء فطاني في العلوـ الشرعية، كلديه الخبرة كالقدرة في لراؿ ذ
ك أهمية كبيرة لتنمية ذكجميع كتبه .التأليف في علوـ الحديث، كالعقيدة، كالفقه، كالتصوؼ كالصحية

 .المجتمعات الدسلمة المحلية بصفة خاصَّة، كلرتمعات الدسلمين بصفة عامَّة
كتاب عقيدة الناجين في علم أصوؿ الدِّين للشيخ تواف ميناؿ؛ كتاب علمي (  2

مقدمة، كلزتويات، : للترجمة كالتفسيرات الوصفية لدتن كتاب أـ البراهين، الدشتمل على عناصر مهمة من
كخاتمة، فضلاً عن الكتب التي تتعامل أساساً بالعقيدة كمبادئ الإيماف، كيمكن تقسيمها إلى أربع 

حالات؛ تعريف علم أصوؿ الدِّين، كتمهيد إلى الدعرفة الدتعلقة بالعقيدة، كشرح العقيدة الصحيحة ، 
كإنجاز الاعتقاد كالتمسك بالعقيدة الصحيحة الناجحة، كتستنبط أدلة الكتاب من القرآف، كالأحاديث ، 

 .كالإجماع، كالترجيح
عقيدة الإيماف لشرح أركاف : كينحو كتاب عقيدة الناجين في شرح العقيدة، نحو(  3

الإيماف بالله، كرسله، كملائكته، ككتبه، كيوـ الآخر، كالإيماف بالأمور الغيبية ؛ على أفّ : الإيماف الستة، من
ا الإيماف بتربية الآباء للأبناء حيا لدعرفة الله كاتبّاع منهج السلف الصالح في أمور التوحيد ذالتَّوكيد على ق
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كالعقيدة الصحيحة، بكمالذا كشمولذا، نأياً عن البدع، كاتباعاً لدنهج أهل السنة كالجماعة باستقراء الأدلة 
 . من القرآف الكريم، كالأحاديث النبوية، كإجماع العلماء الدعتبرين الدعتمدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




